
 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ครั้งที่ 16/2562 

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 
ณ ห้องประชมุ ชั้น 2 อาคารอํานวยการและบรหิารกลาง มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
ผู้มาประชุม 

๑. ดร.สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
๒. รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

กรรมการสภามหาวิทยาลยัโดยตําแหน่ง 
๓. อ.ดร.พสุ ปราโมกข์ชน รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 

๔. รศ.ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลําพันธ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๕. ดร.นิพนธ์ คําพา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๖. นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ ่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๗. รศ.ดร.บุญวัฒน์ อัตชู กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๘. ดร.พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธ์ิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๙. รศ.ดร.วรรณวดี ม้าลําพอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๐. ผศ.ดร.สายสมร  สร้อยอินต๊ะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๑. นางอรวรรณ ชยางกูร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๒. รศ.ว่าที่ ร.ต.สกล   แก้วศิร ิ คณบดีคณะครุศาสตร์ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๓. อ.ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๔. อ.นิมิต  วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๑๕. ว่าที่ ร.ต.อภิสิทธ์ิ ชัยมัง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๑๖. ผศ.ดร.เสริมศกัด์ิ อาษา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๑๗. ผศ.ดร.กรวีร์ ชัยอมรไพศาล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๑๘. ผศ.ดร.ชาตรี  มณีโกศล รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายทินกร นําบุญจิตต์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
และอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

2. ดร.ณรงค์ คองประเสริฐ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 

3. พล.ต.ท.วุฒิ วิทิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
4. ศ. (เช่ียวชาญพิเศษ) ดร.สญัชัย จตุรสิทธา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

สภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว 
ในการประชุม ครั้งท่ี 1/2563 วันท่ี 17 มกราคม 2563 



๒ 
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5. อ.ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 

6. ผศ.สุรศักด์ิ นุ่มมีศร ี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นายนราธิป  ปากหวาน ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๒. นางสาวมนสิชา รัตนกิจ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลยั 
๓. นางสาวปราณิศา จันทร์มา ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๔. นางสาวพัชรินทร์ สมพุฒิ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๕. นางสาวณัฐกานต์ ขันไชย ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๖. ว่าที่ร้อยตรีโกศล แสงงาม ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๗. นายอุดมศักด์ิ ปัญญาอินทร ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๘. ผศ.พรพิมล วงศ์สุข รองอธิการบดี 
๙. ผศ.ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดี 
๑๐. อ.ดร.ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๑๑. ผศ.ดร.ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๑๒. อ.ดร.ปภากร สุทธิภาศิลป์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
๑๓. ผศ.ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
๑๔. ผศ.เย่ียมลักษณ์ อุดาการ ผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
๑๕. อ.ดร.ไกรลาส จิตร์กุล รองคณบดีคณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 

แทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๑๖. นางศิริเพ็ญ ผ่อนจัตุรัส ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
๑๗. ผศ.เกษรา ปัญญา ผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล 
๑๘. ผศ.ดร.สุทธินันท์ ช่ืนชม ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด 
๑๙. อ.ดร.ธรรศ ศรีรัตนบัลล ์ รองผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

แทนผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
๒๐. นางสุนี พนันตา ผู้อํานวยการกองคลัง 
๒๑. นางประไพ ปรีชา รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน 
๒๒. นางสาวกมลรัตน์ แสนใจงาม ผู้อํานวยการกองบริหารงานบุคคล 
๒๓. ว่าที่ ร.ต.หญิงกัญภาสรณ์  ดวงแก้ว นักวิชาการศึกษา  

สํานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา 
๒๔. อ.ศิริจันทร ์ อุปาละ อาจารย์ประจําภาควิชาคหกรรมศาสตร ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๒๕. อ.ภูริวัจฐ์ ชีคํา อาจารย์ประจําภาควิชาคหกรรมศาสตร ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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๒๖. อ.พราวพรรณ  อาสาสรรพกิจ อาจารย์ประจําภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๒๗. อ.ดร.วิมลรัตน์  พจน์ไตรทิพย์ อาจารย์ประจําภาควิชาชีววิทยา 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๒๘. อ.ดร.ลัดดา ประสพสมบัติ อาจารย์ประจําภาควิชาการพัฒนาชุมชน 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

๒๙. อ.ฐากูร ข่าขันมะล ี อาจารย์ประจําภาควิชาการพัฒนาชุมชน 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

๓๐. อ.กิตติพงศ์ ติรณะรัต อาจารย์ประจําภาควิชาภาษาตะวันตก 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

๓๑. อ.สินิทธ์ ซื่อตระกูล อาจารย์ประจําภาควิชาภาษาตะวันตก 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

๓๒. อ.สุทธินี เดชารัตน์ อาจารย์ประจําภาควิชาภาษาตะวันตก 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

๓๓. อ.ดร.มนฑกานต์ เมฆรา อาจารย์ประจําภาควิชาจิตวิทยา 
คณะครุศาสตร ์

 
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

ดร.สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวเปิดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุม ดังน้ี 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 
 ๑.๑ เรื่องแจ้งของประธานที่ประชุม 
  
  - ไม่ม ี- 
  
 ๑.๒ เรื่องแจ้งของมหาวิทยาลัย 

 
 1.2.1 การขอรบัการจัดสรรงบประมาณ ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย

โดยตําแหน่ง แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก
คณะอนุกรรมการกรรมาธิการการศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 651,082,800 บาท 
ตามจํานวนที่มหาวิทยาลัยขอรับการจัดสรรไปโดยไม่มีการปรับลดงบประมาณแต่อย่างใด ในจํานวนน้ีแบ่งเป็น
งบบุคลากร จํานวน 80,458,400 บาท งบดําเนินงาน จํานวน 9,921,600 บาท งบเงินอุดหนุน จํานวน 
441,903,900 บาท และงบลงทุน จํานวน 18 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 118,798,900 บาท  
โดยมหาวิทยาลัยเป็นผู้นําเสนอต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต่อไป 



๔ 
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 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ  
  

๑.๓ เรื่องแจ้งของเลขานกุารสภามหาวิทยาลัย 
 
 1.3.1 วารสารพงิค์ราชภฏั ปทีี่ 16 จํานวน 2 ฉบบั 

1) ฉบบัที ่8 ประจําเดือนสงิหาคม 2562 
  2) ฉบบัที่ 9 ประจําเดือนกนัยายน 2562 
 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยมหาวิทยาลัยได้จัดทําวารสารพิงค์ราชภัฏ ปีที่ 16 
ฉบับที่ 8 ประจําเดือนสิงหาคม 2562 และฉบับที่ 9 ประจําเดือนกันยายน 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว  
เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร/กิจกรรมของมหาวิทยาลัย ที่เป็นประเด็นสําคัญให้บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่และผู้ที่สนใจได้รับทราบ 
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑.๓.1 จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ  
 
ระเบยีบวาระที่ ๒ เรื่องรบัรองรายงานการประชุม 
  
 - ไม่ม ี- 
  
ระเบยีบวาระที่ ๓  เรื่องสบืเนื่อง 

 
 - ไม่มี - 
 
ระเบยีบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  
 ๔.๑   พิจารณาเรื่องนโยบาย 

 
  - ไม่มี - 
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๔.๒   พิจารณาเรื่องการศกึษา 
 

๔.๒.1 การอนุมัติใหป้รญิญาของมหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ 
ปกีารศกึษา 2561 ครั้งที่ 11/2562 

 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ 19/๒๕๖2 

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ได้พิจารณาเสนอการให้ปริญญาแก่นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาครบถ้วน 
ตามหลักสูตรแล้ว ในระดับปริญญาตรีและประกาศนียบัตร ประจําปีการศึกษา ๒๕๖2 จํานวน 432 คน ซึ่งเป็น 
การดําเนินการตามความในมาตรา ๒๒ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังน้ี 

สําเร็จการศึกษา วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
 ระดับประกาศนียบัตร 169 คน 
 ระดับปริญญาตรี 263 คน 

   รวม 432 คน 
 

ดังน้ัน มหาวิทยาลัยโดยสํานักทะเบียนและประมวลผล จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
ให้ปริญญาตามความในมาตรา ๑๘ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ รายละเอียดตาม
เอกสารหมายเลข ๔.๒.1 นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

ดร.สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ นายกสภามหาวิทยาลัย ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรจัดทําสรุปว่าภายใน 
ปีการศึกษา 2561 ได้มีการอนุมัติไปแล้วทั้งหมดก่ีครั้ง ครั้งละกี่คน โดยให้แยกเป็นระดับปริญญาตรี ระดับ
ประกาศนียบัตร ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก   
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  อนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖2 จํานวน  432 คน ตามบัญชีรายช่ือที่นําเสนอ 

 
๔.๒.2 พิจารณาใหค้วามเห็นชอบหลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต  

สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศสเพื่ออุตสาหกรรมการบรกิาร  
หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2563 

 
 อาจารย์กิตติพงศ์ ติรณะรัต ในฐานะอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร นําเสนอที่ประชุมว่า  
ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความประสงค์จะปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศสเพ่ืออุตสาหกรรมการบริการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 โดยสภาวิชาการ 
ในคราวประชุมครั้งที่ 18/2562 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบและ 
มีมติให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนําข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการไปปรับปรุงแก้ไข และให้ 
งานเลขานุการสภาวิชาการเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป น้ัน  
 บัดน้ี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว และงานเลขานุการ
สภาวิชาการได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกัน จึงขอนําเสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  



๖ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศสเพ่ืออุตสาหกรรมการบริการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 เพ่ือขอความเห็นชอบ 
จากสภามหาวิทยาลัยตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.2 นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลําพันธ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
ให้ข้อสังเกตว่า สภาวิชาการได้ให้ข้อเสนอแนะการแก้ไขความหน้า 7 ข้อ 1.2 แต่เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่า 
ทางหลักสูตรยังไม่ได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะดังกล่าว 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวดี ม้าลําพอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
ให้ข้อเสนอแนะ ดังน้ี 1) ควรปรับภาษาที่ใช้ในการเขียนบรรยายหัวข้อปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า โดยอาจจะ 
ใช้คําว่ามีพ้ืนฐานความรู้ภาษาฝร่ังเศสที่แตกต่างกัน แต่หากระบุคําว่า “เกณฑ์” จะต้องมีระดับการวัดที่ชัดเจน 
2) หลักสูตรควรเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่มีพ้ืนฐานความรู้ด้านภาษาฝร่ังเศสแต่มีความสนใจจะศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรีทางด้านภาษาฝร่ังเศสได้เข้าศึกษาต่อ เน่ืองจากเป็นอีกช่องทางหน่ึงที่จะเพ่ิมจํานวนนักศึกษา  
3) เพราะเหตุใดบางรายวิชาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติจึงมีจํานวนหน่วยกิตเท่ากับศูนย์ เช่น การออกเสียงภาษา
ฝรั่งเศส 4) ควรเร่งพัฒนาอาจารย์ให้มีผลงานทางวิชาการมากย่ิงขึ้น   

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวีร์ ชัยอมรไพศาล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์
ประจํา ให้ข้อสังเกตว่า หน้า 47 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้  
บางรายวิชาระบายทึบค่อนข้างมาก อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความมั่นใจมากน้อยเพียงใดท่ีจะดําเนินการ
ให้ได้ตามท่ีระบุไว้  

4. รองศาสตราจารย์ ดร .บุญวัฒน์ อัตชู กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
ให้ข้อเสนอแนะว่า จํานวนหน่วยกิตทั้งหมดตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 145 หน่วยกิต ซึ่งเป็นจํานวน 
ที่ค่อนข้างมาก จะเป็นไปได้หรือไม่ที่ทางหลักสูตรจะเพ่ิมช่ัวโมงปฏิบัติในรายวิชาโดยไม่เพ่ิมจํานวนหน่วยกิต 

5. อาจารย์ ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร  
ให้ข้อเสนอแนะว่า หลักสูตรควรเตรียมการเพ่ือดึงดูดให้นักศึกษามีความสนใจเข้ามาศึกษาต่อ รวมถึงการทํา
เป็นหลักสูตรระยะสั้น เช่น ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือศิลปะการประกอบอาหารไทย ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการท่องเที่ยว
ด้านวัฒนธรรม เป็นต้น  

6. รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีสกล แก้วศิริ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่ง
บริหาร ให้ข้อเสนอแนะว่า การพัฒนาคณาจารย์ควรระบุให้ชัดเจนว่าหลักสูตรต่าง ๆ มีกระบวนการและวิธีการ
ที่จะส่งเสริมอาจารย์ให้มีประสบการณ์ในการสอนอย่างไร รวมถึงหลักสูตรมีกระบวนการและวิธีการอย่างไร 
ในการเป็นนวัตกรที่จะต้องสามารถทําให้ผู้เรียนสําเร็จการศึกษาออกไปสามารถสร้างหรือผลิตนวัตกรรมได้  
ซึ่งหากแก้ไขเป็นลายลักษณ์อักษรไม่ได้ก็อยากให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ตระหนักและให้ความสําคัญ
ในประเด็นน้ีอย่างจริงจังเพ่ือพัฒนาวิชาชีพต่อไปในอนาคต 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักด์ิ อาษา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
ให้ข้อเสนอแนะว่า หลักสูตรน้ีเป็นหลักสูตรที่ควรให้การสนับสนุน เน่ืองจากเห็นว่ามีโอกาสท่ีดีและมีอนาคต 
ที่สดใส รวมถึงสินค้าฝร่ังเศสยังเป็นที่ต้องการของประชาชนในประเทศไทย จึงน่าจะมีการลงทุนแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างสองประเทศ  
 
  



๗ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

 มติสภามหาวิทยาลัย 
 เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศสเพ่ืออุตสาหกรรมการบริการ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 รายละเอียดตามท่ีมหาวิทยาลัยนําเสนอ โดยมอบมหาวิทยาลัยนําข้อเสนอแนะ 
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม ก่อนส่งไปยังสํานักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ต่อไป 

 
4.2.3 พิจารณาใหค้วามเห็นชอบหลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต  

สาขาวิชาจิตวิทยา หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2563 
 

 อาจารย์ ดร .มนฑกานต์ เมฆรา ในฐานะอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร นําเสนอที่ประชุมว่า  
ด้วยคณะครุศาสตร์ มีความประสงค์จะปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2563 โดยสภาวิชาการ ในคราวประชุมคร้ังที่ 18/2562 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบและมีมติให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนําข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการ
ไปปรับปรุงแก้ไข และให้งานเลขานุการสภาวิชาการเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาต่อไป น้ัน  
 บัดน้ี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว และงานเลขานุการ
สภาวิชาการได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกัน จึงขอนําเสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาจิตวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยตามความ 
ในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 
๔.๒.3 นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวีร์ ชัยอมรไพศาล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์
ประจํา ให้ข้อเสนอแนะ ดังน้ี 1) ควรนําวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพจิตวิทยาองค์การ หรือการเตรียม 
สหกิจศึกษาไปจัดการเรียนการสอนในปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 เพ่ือให้สอดคล้องกับการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพจิตวิทยาองค์การ หรือการเตรียมสหกิจศึกษา ในการเรียนการสอนปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2  
2) คําอธิบายรายวิชาสถิติที่ใช้ในทางจิตวิทยาและโปรแกรมสถิติประยุกต์ ควรระบุกว้าง ๆ ไม่ควรเจาะจงว่า
เป็นสถิติเชิงพรรณนา 3) หน้า 105 คําอธิบายรายวิชาการเตรียมสหกิจศึกษา ควรเขียนให้กระชับได้ใจความ 
ไม่ควรอธิบายมากเกินความจําเป็น 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสมร สร้อยอินต๊ะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
ให้ข้อเสนอแนะว่า เป็นหลักสูตรที่น่าสนใจและเห็นว่าเป็นหลักสูตรที่น่าจะสามารถช่วยลดปัญหาสังคมเก่ียวกับ
อาการป่วยโรคซึมเศร้าได้ 

3. รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวดี ม้าลําพอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
ให้ข้อเสนอแนะ ดังน้ี 1) หน้า 113 ข้อมูลในตารางหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2563 ควรระบุ
ให้สอดคล้องและตรงกันเพ่ือไม่ให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน เช่น รายวิชาการบริหารงานแนะแนวในหน่วยงาน  
การปรึกษาทางจิตวิทยา เป็นต้น 2) จะเป็นไปได้หรือไม่ที่หลักสูตรจะต้ังศูนย์ที่ปรึกษาทางจิตวิทยาให้กับ 
ผู้ที่มีปัญหาทั่วไป ซึ่งจะเป็นอีกช่องทางหน่ึงในการช่วยคลี่คลายปัญหาชีวิตให้กับประชาชน ขณะเดียวกัน
สามารถเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ให้กับนักศึกษาของหลักสูตรดังกล่าว 



๘ 
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4. อาจารย์ ดร.พสุ ปราโมกข์ชน รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ปฏิบัติหน้าที่
แทนประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง ให้ข้อเสนอแนะว่า  
ควรมีรายวิชาที่ให้นักศึกษาได้ฝึกทําวิจัยอย่างจริงจังเพ่ือสามารถนํามาสร้างนวัตกรรมสําหรับใช้แก้ไขปัญหา
ทางด้านจิตวิทยา  

5. รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีสกล แก้วศิริ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่ง
บริหาร ให้ข้อคิดเห็นว่า ต้องระบุให้ชัดเจนว่าบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรน้ีจะมีนวัตกรรมอะไร รวมถึง
การพัฒนาคณาจารย์ต้องระบุให้ชัดเจนว่าอาจารย์จะมีวิธีการท่ีจะสร้างนักศึกษาให้มีนวัตกรรมอย่างไร  
แต่ละหลักสูตรต้องมีเอกลักษณ์และความโดดเด่นของตนเองและต้องระบุให้ชัดเจนถึงเอกลักษณ์และความ 
โดดเด่นน้ัน ไม่ควรระบุข้อความให้เหมือนกับเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกหลักสูตร 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
รายละเอียดตามท่ีมหาวิทยาลัยนําเสนอ โดยมอบมหาวิทยาลัยนําข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม ก่อนส่งไปยังสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ต่อไป 

 
4.2.4 พิจารณาใหค้วามเห็นชอบหลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต  

สาขาวิชาการพฒันาชุมชน หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2563 
 

 อาจารย์ ดร.ลัดดา ประสพสมบัติ ในฐานะอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร นําเสนอที่ประชุมว่า  
ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความประสงค์จะปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 โดยสภาวิชาการ ในคราวประชุมคร้ังที่ 18/2562 
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบและมีมติให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
นําข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการไปปรับปรุงแก้ไข และให้งานเลขานุการสภาวิชาการเป็นผู้ตรวจสอบ 
ความถูกต้องก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป น้ัน  
 บัดน้ี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว และงานเลขานุการ
สภาวิชาการได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกัน จึงขอนําเสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
ตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ รายละเอียดตามเอกสาร
หมายเลข ๔.๒.4 นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลําพันธ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
ให้ข้อสังเกตว่า หน้า 91 รายวิชา CD 3306 การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ภาษาอังกฤษยังไม่ได้ปรับแก้ 
ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการ 

2. อาจารย์ ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร  
ให้ข้อเสนอแนะว่า หลักสูตรควรเตรียมการเพ่ือดึงดูดให้นักศึกษามีความสนใจเข้ามาศึกษาต่อ รวมถึงการนํา
บางรายวิชาที่น่าสนใจมาจัดทําเป็นหลักสูตรระยะสั้น เช่น รายวิชาพฤฒาวิทยา เป็นต้น 



๙ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

3. รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีสกล แก้วศิริ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่ง
บริหาร ให้ข้อคิดเห็นว่า ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษาไม่ได้ระบุเก่ียวกับการสร้างคน
ให้เป็นนวัตกรและมีนวัตกรรมแต่อย่างใด ทั้งที่เป็นนโยบายของปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรมอย่างชัดเจน จึงมีความจําเป็นอย่างย่ิงที่ต้องระบุให้ชัดเจนว่าบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรน้ี
มีนวัตกรรมอะไร รวมถึงการพัฒนาคณาจารย์ต้องระบุให้ชัดเจนว่าอาจารย์จะมีวิธีการที่จะสร้างนักศึกษาให้มี
นวัตกรรมอย่างไร หลักสูตรน้ีเป็นหลักสูตรที่สัมพันธ์กับท้องถิ่นและชุมชน แต่หลักสูตรน้ีไม่ได้ระบุว่า 
จะเข้าไปสัมพันธ์กับท้องถิ่นและชุมชนอย่างไร หลักสูตรต้องมีเอกลักษณ์และความโดดเด่นของตนเองและ 
ต้องระบุให้ชัดเจนถึงเอกลักษณ์และความโดดเด่นน้ัน ไม่ควรระบุข้อความให้เหมือนกัน เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
ทุกหลักสูตร 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวีร์ ชัยอมรไพศาล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์
ประจํา ให้ข้อสังเกต ดังน้ี 1) หน้า 60 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้  
รายวิชา CD 4801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน และ COOP 4801 สหกิจศึกษา ระบายทึบ
ทั้งหมด อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความมั่นใจมากน้อยเพียงใดท่ีจะดําเนินการให้ได้ตามที่ระบุไว้ 2) หน้า 
71 ตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงาน ข้อ 13 ที่ระบุมาน้ันสามารถวัดได้จริงมากน้อยเพียงใด รวมถึงไม่เป็นประเด็นที่
โดดเด่นที่จะทําให้เกิดความสนใจเข้าศึกษาต่อ สิ่งที่ควรวัดควรเป็นการวัดว่าบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาออกไป 
มีงานทําในศาสตร์ที่เก่ียวกับการพัฒนาชุมชนร้อยละเท่าใด นักศึกษาสามารถนําเสนองานวิจัยได้ร้อยละเท่าใด
เมื่อเทียบกับนักศึกษาทั้งหมด เป็นต้น 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสมร สร้อยอินต๊ะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
ให้ข้อเสนอแนะว่า หลักสูตรน้ีเป็นหัวใจสําคัญในการรองรับปณิธานของการเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ ดังน้ัน 
อาจารย์จะต้องมีข้อมูลพ้ืนฐานทุกอย่างของชุมชน เช่น มีผู้สูงอายุจํานวนเท่าใด เด็กทารกจํานวนเท่าใด  
เด็กวัยประถมศึกษาจํานวนเท่าใด รายได้ต่อครัวเรือน เป็นต้น 

6. อาจารย์ ดร.พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธ์ิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อสังเกตว่า 
ช่ือรายวิชา CD 2301 หน้า 3 และ หน้า 200 ไม่ตรงกัน ควรตรวจสอบความถูกต้องอย่างรอบคอบ 
อีกคร้ังหน่ึง 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2563 รายละเอียดตามท่ีมหาวิทยาลัยนําเสนอ โดยมอบมหาวิทยาลัยนําข้อเสนอแนะของกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัย ไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม ก่อนส่งไปยังสํานักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ต่อไป 

 
4.2.5 พิจารณาใหค้วามเห็นชอบหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต  

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2563 
 

 อาจารย์ศิ ริ จันทร์  อุปาละ  ในฐานะอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร  นํา เสนอที่ประชุม ว่า  
ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความประสงค์จะปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
คหกรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 โดยสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 18/2562 เมื่อวันที่ 
14 พฤศจิกายน 2562 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบและมีมติให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนําข้อเสนอแนะ



๑๐ 
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ของกรรมการสภาวิชาการไปปรับปรุงแก้ไข และให้งานเลขานุการสภาวิชาการเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง 
ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป น้ัน  
 บัดน้ี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว และงานเลขานุการ
สภาวิชาการได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกัน จึงขอนําเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
ตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ รายละเอียดตามเอกสาร
หมายเลข ๔.๒.5 นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีสกล แก้วศิริ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่ง
บริหาร ให้ข้อเสนอแนะว่า การระบุความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษานั้นต้องสามารถ
ปฏิบัติได้จริง รวมถึงต้องพัฒนาตัวคณาจารย์ให้พร้อมเพ่ือไปพัฒนานักศึกษาให้บรรลุเป้าหมายต่อไป เช่น 
คาดหวังให้นักศึกษาออกแบบนวัตกรรมของแฟช่ันและสิ่งทอเชิงสร้างสรรค์ และในเชิงการพัฒนาเพ่ือไปถึง
เป้าหมายน้ันมีวิธีการและขั้นตอนอย่างไร ยังระบุได้ไม่ชัดเจน 

2. อาจารย์ ดร.พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธ์ิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อสังเกตหน้า 
51 ข้อ 4.2.2 ให้พิจารณาตรวจสอบการเรียงลําดับใหม่เพ่ือความถูกต้อง 

3. รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวดี ม้าลําพอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
ให้ข้อเสนอแนะว่า อาจารย์ควรพัฒนาตนเองและสร้างผลงานที่เป็นรูปธรรมให้เห็นเป็นประจักษ์ว่ามีทักษะพิเศษ
สามารถเป็นแบบอย่างให้กับนักศึกษาได้ เช่น ผลิตสิ่งทอและจําหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์สร้างรายได้ให้กับ
ตนเองและครอบครัวได้  
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2563 รายละเอียดตามท่ีมหาวิทยาลัยนําเสนอ โดยมอบมหาวิทยาลัยนําข้อเสนอแนะของกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัย ไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม ก่อนส่งไปยังสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ต่อไป 

 
4.2.6 พิจารณาใหค้วามเห็นชอบหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2563 
 

 อาจารย์พราวพรรณ อาสาสรรพกิจ ในฐานะอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร นําเสนอที่ประชุมว่า  
ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความประสงค์จะปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 โดยสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 
18/2562 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบและมีมติให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรนําข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการไปปรับปรุงแก้ไข และให้งานเลขานุการสภาวิชาการ 
เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป น้ัน  
  



๑๑ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

 บัดน้ี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว และงานเลขานุการ
สภาวิชาการได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกัน จึงขอนําเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 เพ่ือขอความเห็นชอบจาก 
สภามหาวิทยาลัยตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.6 นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 
 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. อาจารย์ ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร  
ให้ข้อสังเกตว่า คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ 5088/2561 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุง
หลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2563 ไม่ปรากฏคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร ตกหล่นไปหรอืไม่อย่างไร  

2. รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีสกล แก้วศิริ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่ง
บริหาร ให้ข้อเสนอแนะว่า ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษาที่ระบุไว้น้ันเป็นเพียง
การศึกษาเพ่ือให้รู้เท่าน้ัน แต่ไม่ได้มุ่งเน้นนักสร้างสรรค์ที่จะสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ หรือมีอะไรท่ีแปลกใหม่
และท้าทายแต่อย่างใด ทําให้ไม่น่าสนใจเท่าที่ควร ควรระบุเพ่ือแสดงตัวตนออกมาให้ชัดเจนย่ิงขึ้น ไม่ควรเป็น
การเรียนรู้แบบจดจําแต่ควรเป็นการเรียนรู้เพ่ือนําไปพัฒนาต่อยอดต่อไป รวมถึงการพัฒนาคณาจารย์จะต้อง
ระบุให้สอดรับกับความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา ว่าจะพัฒนาอาจารย์ของหลักสูตรน้ี
อย่างไรเพ่ือที่จะนํานักศึกษาไปสู่ความคาดหวังที่ต้ังไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวดี ม้าลําพอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรพิจารณาทบทวนการเขียนปรัชญาให้มีความน่าเช่ือถือและน่าสนใจมากย่ิงขึ้น จะต้อง
ระบุให้ได้ว่าการเป็นนักวิศวกรก่อสร้างที่มีประสิทธิภาพจะต้องประกอบด้วยอะไรบ้างและต้องเช่ือมโยงกับ
ศาสตร์ใด ต้องมีความรู้ทักษะด้านใด เป็นต้น  

4. อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ ให้ข้อเสนอแนะว่า  
ควรเพ่ิมเติมหรือสอดแทรกพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558  
ไว้ในรายวิชากฎหมายเบื้องต้นในงานก่อสร้าง หรือรายวิชาใดที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เช่น ข้อกําหนด
มาตรฐานสําหรับงานก่อสร้าง การบริหารงานก่อสร้าง เป็นต้น 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2563 รายละเอียดตามท่ีมหาวิทยาลัยนําเสนอ โดยมอบมหาวิทยาลัยนําข้อเสนอแนะของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม ก่อนส่งไปยังสํานักงานปลัดกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ต่อไป 

 
๔.๓  พิจารณาแต่งตั้ง 
 
 - ไม่ม ี– 
 

  



๑๒ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

๔.๔ พิจารณาเรื่องการออกระเบยีบ ข้อบงัคบั หรือประกาศ 
 
 - ไม่ม ี– 
 
๔.๕ พิจารณาเรื่องงบประมาณและการเงนิ 
 
 - ไม่ม ี– 
 
๔.6 พิจารณาเรื่องการบรหิารงานบุคคล 
 
 - ไม่ม ี– 
 

ระเบยีบวาระที่ ๕  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 

 5.1 คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ ที่ 55/2562 
เรื่อง แก้ไขคําสั่ง 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมว่า ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในคราวประชุม
ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ได้มีมติแต่งต้ังรองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย  
เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
ที่ 34/2561 สั่ง ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2561 และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่โดยกองบริหารงานบุคคล 
สํานักงานอธิการบดี ได้ดําเนินการขออนุมัติทะเบียนตําแหน่งดังกล่าวไปแล้วน้ัน 
 ต่อมา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ตรวจสอบคําสั่งดังกล่าว พบว่า การแต่งต้ัง
บุคคลให้ดํารงตําแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีผลหลังจากที่มีคําสั่ง
หัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 37/2560 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษา  
สั่ง ณ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ใช้บังคับ โดยไม่ได้อ้างคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ดังน้ัน จึงให้มหาวิทยาลัยแก้ไขคําสั่งดังกล่าวให้ถูกต้อง รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 5.1 นําเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
 
 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. นางอรวรรณ ชยางกูร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อเสนอแนะว่า  
ควรแก้ไขข้อความวรรคสุดท้าย จากเดิม “นอกน้ันให้ไว้คงเดิม” เป็น “นอกน้ันให้คงไว้คงเดิม” 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวดี ม้าลําพอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรเพ่ิมเติมข้อความย่อหน้าที่ 2 บรรทัดที่ 9 จากเดิม “...การแก้ไขปัญหาการบริหารงาน
ขอสถาบันอุดมศึกษา” เป็น “...การแก้ไขปัญหาการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษา” 

3. อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา ให้ข้อสังเกต
ดังน้ี 1) มหาวิทยาลัยได้ทราบความเป็นมาของการแก้ไขคําสั่งน้ีหรือไม่ สภามหาวิทยาลัยควรพิจารณา 
ด้วยความรอบคอบ เน่ืองจากเป็นการแก้ไขคําสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ได้เคยพิจารณาไปเรียบร้อยแล้ว 2) เรื่องน้ี



๑๓ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

ควรเสนอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมเป็นเรื่องพิจารณา ไม่ควรเสนอเพ่ือทราบ เน่ืองจากเป็นเรื่องที่ 
สภามหาวิทยาลัยต้องพิจารณาการแก้ไขคําสั่งสภามหาวิทยาลัยเดิม จึงเห็นว่าจะมีความเหมาะสมกว่า 

4. ดร.สว่าง ภู่พัฒนวิบูลย์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้ข้อมูลว่า เจตนารมณ์
ของการแก้ไขคําสั่งฉบับน้ีน้ันเพ่ือขออนุมัติทะเบียนตําแหน่งและเงินประจําตําแหน่งในช่วงรักษาราชการ 
แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เท่าน้ัน ไม่เก่ียวข้องกับเร่ืองการโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่แต่อย่างใด  

5. รองศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลําพันธ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
ให้ข้อเสนอแนะว่า ขณะนี้สถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งมีการพิจารณาทบทวนแก้ไขกฎหมายเก่ียวกับการต่อสัญญาจ้าง
อาจารย์ภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ควรพิจารณาเตรียมการสําหรับประเด็นน้ีด้วย
เน่ืองจากเกิดการฟ้องร้องกันค่อนข้างมาก 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 

1. เห็นชอบให้แก้ไขการบรรจุระเบียบวาระการประชุม จากเดิม เพ่ือทราบ เป็น เพ่ือพิจารณา 
2. เห็นชอบให้แก้ไขคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ 34/2561 สั่ง ณ วันที่  

14 มิถุนายน 2561 โดยให้เพ่ิมเติมการอ้างอิงคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 37/2560  
เรื่อง การแก้ไขปัญหาการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษา สั่ง ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2560 เข้าไปไว้ในคําสั่งด้วย 
โดยอาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา งดออกเสียง 

3. เห็นชอบให้เพ่ิมเติมข้อความย่อหน้าที่ 2 บรรทัดที่ 9 จากเดิม “...การแก้ไขปัญหา 
การบริหารงานขอสถาบันอุดมศึกษา” เป็น “...การแก้ไขปัญหาการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษา” 

4. เห็นชอบให้แก้ไขข้อความวรรคสุดท้าย จากเดิม “นอกน้ันให้ไว้คงเดิม” เป็น “นอกน้ัน 
ให้คงไว้คงเดิม” 

 
ระเบยีบวาระที่ ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 
 
 ๖.1 กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจําปี พ.ศ. 2563 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 15/๒๕๖2 
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 มีมติกําหนดให้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย ทุกวันศุกร์แรกของเดือน  
โดยประชุมในภาคเช้าแต่หากจําเป็นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ น้ัน บัดน้ี สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
ได้ (ร่าง) กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖3 เสร็จเรียบร้อยแล้ว นําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณา ดังน้ี 
 

ครั้งที ่ วัน  เดือน  ป ี เวลา 
1 17 มกราคม 2563 09.30 น. 
2 7 กุมภาพันธ์ 2563 09.30 น. 
3 6 มีนาคม 2563 09.30 น. 
4 3 เมษายน 2563 09.30 น. 
5 1 พฤษภาคม 2563 09.30 น. 



๑๔ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

ครั้งที ่ วัน  เดือน  ป ี เวลา 
6 5 มิถุนายน 2563 09.30 น. 
7 3 กรกฎาคม 2563 09.30 น. 
8 7 สิงหาคม 2563 09.30 น. 
9 4 กันยายน 2563 09.30 น. 

10 2 ตุลาคม 2563 09.30 น. 
11 6 พฤศจิกายน 2563 09.30 น. 
12 4 ธันวาคม 2563 09.30 น. 

 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  รับทราบ 
 
 ๖.2 กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งตอ่ไป 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมเก่ียวกับกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป คือ 
ครั้งที่ 17/2562 วันที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา ๐๙.3๐ น. ณ ห้องประชุม ช้ัน 2 อาคารอํานวยการและ
บริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป คือ ครั้งที่ 17/2562 วันที่ 11 ธันวาคม 
2562 เวลา ๐๙.3๐ น. ณ ห้องประชุม ช้ัน 2 อาคารอํานวยการและบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ศูนย์แม่ริม 
 
เลิกประชมุเวลา 12.20 น.  
 
 พชัรนิทร์ สมพฒุ ิ มนสิชา รัตนกิจ 
 (นางสาวพัชรินทร์ สมพุฒิ) (นางสาวมนสิชา รัตนกิจ) 
 ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ผู้จดรายงานการประชุม ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
 นราธปิ ปากหวาน ชาตรี มณีโกศล 
 (นายนราธิป ปากหวาน) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล) 
 ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย รองอธิการบดี 
 ผู้ตรวจรายงานการประชุม เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


